

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA XXI,
NHIỆM KỲ 2021-2026

- Tên tôi là: Nguyễn Thị Phương- sinh năm 1976 tại Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quê quán: xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
- Nơi ở: phường Cẩm Bình, tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Xuất thân từ gia đình công nhân có 8 anh chị em trong đó có 4 người là đảng viên.
- Tôi có 2 con trai 1 đang học đại học ngành công nghệ IT tại Nhật Bản và 1 học kỹ thuật hàng không- Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chồng tôi là cán bộ ngành than nghỉ hưu. Hằng năm gia đình tôi đều đạt gia đình văn hóa tiêu biểu của khu phố.
- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo- giám đốc TTCT Thành phố, Chủ tịch công đoàn cơ quan thành ủy. Là đại biểu HĐND Thành phố khóa XIX, XX, đại biểu HĐND cấp phường 3 nhiệm kỳ liên tiếp (2004-2011, 2011-2016, 2016-2021).

Trong suốt thời gian là đại biểu HĐND Thành phố, ĐB HĐND phường tôi tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực, có trách nhiệm trong các cuộc tiếp xúc cử tri và giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri nơi ứng cử. Trong 2 nhiệm kỳ XIX, XX HĐND Thành phố tôi đều nhận giấy khen 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu HĐND.

Với tư cách là người tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin báo cáo Chương trình hành động của mình gồm những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiên định với đường lối của Chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác. Tích cực tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cử tri và Nhân dân.

Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết, tương trợ, khiêm tốn trao đổi công việc cùng đồng nghiệp, học hỏi các thế hệ đi trước để tích lũy kinh nghiệm công tác nhằm hoàn thành tốt công việc được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan liêu, tham nhũng...;

2. Đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng trong chi bộ Ban tuyên giáo, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên toàn địa bàn thành phố; Đổi mới công tác quản lý, phương pháp nghiên cứu, tổ chức



lớp, giảng dạy chính trị tại Trung Tâm chính trị Thành phố, đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên vừa chuyên, vừa hồng đẽ làm tốt công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đây mạnh công tác khoa giáo trên toàn địa bàn Thành phố nhất là giáo dục lịch sử truyền thống địa phương đối với thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động Khoa giáo, các đảng viên trong chi ủy cùng với tuyên giáo 51 chi, đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trên toàn địa bàn thành phố.

3. Làm tốt nhiệm vụ phó Ban chỉ đạo 35 và cùng tổ thư ký giúp việc BCD 35 trên địa bàn tích cực bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; rèn kỹ năng, phương pháp viết tin, bài, truyền đạt trên các kênh thông tin đại chúng hoặc trực tiếp. Nhất là việc viết tin bài đấu tranh, phản bác các tin giả, xấu, độc trên không gian mạng.

4. Tích cực, khẩn trương nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác tuyên giáo trên mọi lĩnh vực như: các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, lĩnh vực về giáo dục, khoa học- công nghệ, các vấn đề xã hội..... Tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, đánh giá đúng thực trạng, xác định phương hướng, biện pháp thực hiện khả thi trong các giai đoạn tiếp theo.

5. Là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, tôi sẽ tích cực hơn trong quá trình tự học, tự bồi dưỡng, nghiên cứu sâu chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kiến thức về các lĩnh vực tôi không được đào tạo chuyên sâu để phục vụ cho công việc chung, tham gia được nhiều ý kiến sâu, chất lượng vào các văn bản chỉ đạo của cấp ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị- xã hội của địa phương. Hiện nay, BTV phân công tôi phụ trách Đảng bộ phường Cẩm Thành, tôi sẽ tìm hiểu nắm chắc tình hình của phường, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nắm bắt sự quan tâm tới nhân dân và xử lý công việc liên quan đến nhân dân của đội ngũ cán bộ lãnh đạo phường mục đích để giải quyết công việc cho nhân dân thấu tình đạt lý và nhanh nhất theo đúng luật định.

Đồng thời, nếu trúng cử đại biểu HĐND Thành phố tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND TP (trừ trường hợp bất khả kháng), cùng tổ đại biểu chuyển tải tinh thần kỳ họp HĐND TP tới cử tri của phường. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi lắng nghe tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và tìm hiểu thực



tế các kiến nghị đó trước khi tổng hợp gửi về Thường trực HĐND Thành phố; tôi sẽ tích cực giám sát, đôn đốc các cơ quan, phòng, ban chức năng giải quyết các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri về đời sống dân sinh, về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm vì nhân dân của người đại biểu.

Trên đây là Chương trình hành động của tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, đồng tình, ủng hộ, tin nhiệm của cử tri và Nhân dân để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thành phố, đáp ứng sự quý mến, tin tưởng của cử tri và Nhân dân.

Cẩm Phả, ngày 04 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ



Nguyễn Thị Phương